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Fyrirspurnir Flokks fólksins um Hundaeftirlitið og störf hundaeftirlitsmanna. Hundaeftirlit er 
eitt af þeim verkefnum sem Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur ber ábyrgð á og felst það í 
framfylgd ákvæða hundsamþykktarinnar. Óskað er upplýsinga um umfang, fjölda einstakra 
verkefna sem Hundaeftirlitið sinnti árið 2018 og 2019. Fyrirspurnir er varða hundaeigendur: 
Hversu margir eiga fleiri en einn hund? Hvernig er aldursdreifing hundaeigenda og hversu 
margir eru í hópi eldri borgara?
Svar frá Hundaeftirlitinu í janúar 2020: Tölvukerfið býður ekki upp á að greina hundeigendur 
eftir aldri. Flokkur fólksins er ekki tilbúinn að sætta sig við að ekki sé hægt að greina 
hundaeigendur eftir aldri og spyr því aftur um aldursdreifingu? Hversu margir eigendur hafa 
farið á hundahlýðninámskeið með hund sinn og fá þ.a.l. helmings afslátt af árlegu 
Hundaeftirlitsgjaldi? Samkvæmt gildandi gjaldskrá og hundaeftirlitssamþykkt er miðað 
afsláttinn við hvort leyfishafi hafi sótt hundahlýðninámskeið. Þess vegna er spurt af hverju 
þarf eigandi að fara á námskeið með hvern hund til að fá afslátt vegna þeirra allra? Eru 
heimilisföng og skráningar hundaeigenda með hundaleyfi uppfærðar reglulega? Ef svo er 
hversu tíð er sú uppfærsla?


